

โพสต์ทูเดย์ Post Today Circulation: 320,000 Ad Rate: 890	Section: First Section/หุ้น-ตลาดทุน วันที่: ศุกร์ 14 ตุลาคม 2559 ปีที่: 14 ฉบับที่: 4999 Col.Inch: 33.71 Ad Value: 30,001.90 หัวข้อข่าว: SQตลาดไม้เอื้อเคาะราคาให้ลดมาก	หน้า: A9(ล่างขวา) PRValue (x3): 90,005.70	คลิป: ขาว-ดำ
--	--	--	---------------------

SQตลาดไม้เอื้อ เคาะราคาให้ลดมาก

โพสต์ทูเดย์ - SQ เคาะราคาไอพีโอวันที่ดัชนีดีสุด ปล่อยให้ส่วนลดมากกว่าปกติ ด้านที่ปรึกษาการเงินไม่ถอยส่งหุ้นระดมเงินตามแผน

นายศาศวัต ศิริสรพ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สทกล อีควิเมนต์ (SQ) เปิดเผยว่า บริษัทยังเดินหน้าเสนอขายหุ้นที่เสนอขายให้ประชาชนเป็นครั้งแรก (ไอพีโอ) ตามกำหนดการเดิมทุกอย่างเพราะมีแผนใช้เงินไปทำแม่เหาะ 8 ประมาณ 850 ล้านบาท จากเงินที่จะได้จากกระดมทุนทั้งหมด 1,216 ล้านบาท และมั่นใจในพื้นฐานของบริษัท และหุ้นของบริษัทจะเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในวันที่ 25 ต.ค. ในหมวดบริการและรับเหมาก่อสร้างตามแผนเดิม และจะเสนอขายหุ้นระหว่างวันที่ 14, 17 และ 18 ต.ค.

“วันที่หุ้นเข้าซื้อขายหากราคาลดลงก็ปล่อยตามกลไกตลาด เพราะเชื่อมั่นว่าราคาหุ้นจะกลับเข้ามาสู่พื้นฐาน”

นายมนตรี ตรีไพศาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน และผู้จัดการร่วมการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย SQ กล่าวว่า กำหนดราคาขายไอพีโอ SQ จำนวน 380 ล้านหุ้นที่ 3.20 บาท เมื่อวันที่ 12 ต.ค. เป็นวันที่ดัชนีดีแรง จึงต้องให้ส่วนลดกับนักลงทุนมากกว่าปกติ แม้ว่าโดยพื้นฐานธุรกิจจะดีเพราะทำธุรกิจรับเหมาก่อสร้างเหมือนถ่านหิน และมีโอกาสรับงานประเภทอื่นๆ เพิ่มในอนาคต เช่น โครงการเหมืองถ่านหินแม่เหาะและหงสาในลาว

รวมถึงมีกลุ่มลูกค้าที่ยังมีเครดิตที่ดี คือ ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ (BPP) ซึ่งทั้ง 3 งานนี้มีมูลค่างานคงเหลือในมือ 3.6 หมื่นล้านบาท

น.ส.วีณา เลิศนิมิตร ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสาย Primary Distribution ธนาคารไทยพาณิชย์ ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินร่วมของ SQ กล่าวว่า จากการสำรวจราคาจากนักลงทุนมีความต้องการซื้อเข้ามามากกว่าหุ้นที่เสนอขายมากกว่า 7 เท่า ธนาคารมั่นใจในปัจจัยพื้นฐานของ SQ เพราะธุรกิจมีสัญญาระยะยาวจากลูกค้าหลัก คือ กฟผ. และ BPP

สำหรับช่วงที่เหลือของปีแม้ตลาดผันผวน แต่ที่ปรึกษาายังคงเดินหน้านำลูกค้าเข้าจดทะเบียนตามแผน เช่น ธนาคารไทยพาณิชย์จะขายหน่วยทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ (HREIT) มูลค่าประมาณ 8,000 ล้านบาท บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) 1 ราย

นายอิสสระ ทวีงทลี ผู้จัดการสายงานวาณิชธนกิจ บล.บัวหลวง จะนำลูกค้า 3 ราย เสนอขายไอพีโอ และเข้าซื้อภายในสิ้นปีนี้ ประกอบด้วย บริษัท ออฟเตอร์ยู บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ และทรัสต์ เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าตราที่จิก ฮอสพิทอลลิตี้ ถือเป็นกองรีทกองแรกที่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่มีสินทรัพย์ทั้งในกองอยู่ในต่างประเทศทั้งหมด กระจายอยู่ในอินโดนีเซีย เวียดนาม และกัมพูชา เพราะมั่นใจในพื้นฐานธุรกิจของลูกค้าว่าเป็นกิจการที่มีการเติบโตดี ☺